

# Warrant

เลขที่ใบจอง \_\_\_\_\_

## ใบจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (HYDRO - W2)

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (HYDRO - W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนไม่เกิน 155,962,752 หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0.01 บาท อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และราคาใช้สิทธิจะเท่ากับ 0.40 บาท

เรียน คณะกรรมการบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

วันที่จองซื้อ  18 มกราคม 2567 19 มกราคม 2567 22 มกราคม 2567 23 มกราคม 2567 24 มกราคม 2567

### ข้อมูลผู้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (HYDRO - W2) โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง

ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล  อื่น ๆ (ระบุ \_\_\_\_\_)ชื่อ \_\_\_\_\_ เพศ  ชาย  หญิง เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เลขที่ \_\_\_\_\_ บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่            หรือ  ใบต่างด้าว  หนังสือเดินทาง  เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_

วัน/เดือน/ปี เกิด /วันจดทะเบียนนิติบุคคล (ปี ค.ศ.) \_\_\_\_\_

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี \_\_\_\_\_ ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่หักภาษี  หักภาษี

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่ที่ \_\_\_\_\_ ตรอก/ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_

แขวง/ตำบล \_\_\_\_\_ เขต/อำเภอ \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรศัพท์เคลื่อนที่ \_\_\_\_\_ อีเมล \_\_\_\_\_

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ทะเบียนนิติบุคคล  ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  ต่างจากที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

(โปรดระบุ) เลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่ที่ \_\_\_\_\_ ตรอก/ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_

แขวง/ตำบล \_\_\_\_\_ เขต/อำเภอ \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

อาชีพ/ประเภทธุรกิจ \_\_\_\_\_ สถานที่ทำงาน \_\_\_\_\_

แหล่งที่มาของรายได้จากต่างประเทศ  ไม่มี  มี (ระบุชื่อประเทศ) \_\_\_\_\_ท่านเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง\* หรือไม่  เป็น  ไม่เป็น

\* บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง หมายถึง บุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับสูง หรือเคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองและพ้นจากตำแหน่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือยังคงมีบทบาทเกี่ยวข้องกับตำแหน่งดังกล่าวแม้พ้นจากตำแหน่งมาแล้วเกิน 1 ปีก็ตาม หรือบุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับสูง และมีอำนาจหน้าที่สำคัญในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายตุลาการ หรือ บุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงและมีหน้าที่บริหารราชการส่วนกลาง ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือบุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับสูง และมีอำนาจบังคับบัญชาในระดับสูงของฝ่ายทหาร ฝ่ายตำรวจ หรือบุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงหรือกรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของต่างประเทศ และขององค์การระหว่างประเทศ หรือเป็นสมาชิกในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร และผู้ร่วมงานใกล้ชิด

แหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการจองซื้อ : บุคคลธรรมดา :  เงินเดือน  ธุรกิจส่วนตัว  เงินออม รายได้จากการลงทุน  มรดก อื่นๆ (ระบุ) \_\_\_\_\_ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)นิติบุคคล :  เงินจากการดำเนินธุรกิจ  อื่นๆ (ระบุ) \_\_\_\_\_

ผู้จอง

มีวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมเพื่อจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (HYDRO – W2) เพื่อการลงทุน โดยขอจองซื้อและขอให้จัดสรรดังนี้

รายละเอียดการจองซื้อ (โปรดระบุให้ชัดเจน)	จำนวนที่จองซื้อ (หน่วย)	จำนวนเงินที่ชำระ (บาท)	จำนวนเงินที่ชำระ (ตัวอักษร)
<input type="checkbox"/> จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ			
<input type="checkbox"/> จองซื้อตามสิทธิทั้งจำนวน			
<input type="checkbox"/> จองซื้อเกินสิทธิ (ระบุเฉพาะส่วนที่เกินสิทธิ)			

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้ชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (HYDRO – W2) ดังกล่าวโดยชำระผ่านระบบ Bill Payment เป็น

เงินโอน  เช็ค  แคชเชียร์เช็ค  ดราฟท์ เลขที่เช็ค \_\_\_\_\_

ลงวันที่ \_\_\_\_\_ ธนาคาร \_\_\_\_\_ สาขา \_\_\_\_\_

(ในกรณีที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น โดยวันที่ในเช็คต้องระบุไว้ไม่เกินวันที่ 22 มกราคม 2567 และต้องนำฝากภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 22 มกราคม 2567 หากเกินระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้จองซื้อจะต้องชำระด้วยเงินสดผ่าน Bill Payment เท่านั้น ทั้งนี้ตัวแทนการรับจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (HYDRO – W2) ไม่มีหน้าที่นำฝากเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ดังกล่าวทุกกรณี)

หากผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง\* ไม่ใช่ผู้จองซื้อ โปรดระบุ \_\_\_\_\_  
\*ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของที่แท้จริง หรือมีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมของลูกค้ำ หรือบุคคลที่ลูกค้ำทำธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อำนาจควบคุมนิติบุคคลหรือผู้ที่มีการตกลงกันทางกฎหมายตามกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำที่เกี่ยวข้อง

เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวแล้ว ในการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น)

**ในกรณีที่มิบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์** ให้ฝากใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และดำเนินการให้บริษัท \_\_\_\_\_ สมาชิกผู้ฝาก เลขที่ \_\_\_\_\_ นำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า เลขที่บัญชี \_\_\_\_\_ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อผู้จองซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในชื่อของผู้จองซื้อแทน ภายใน 15 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรได้ทันวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ)

**ในกรณีที่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์**

**เข้าบัญชี 600 :** ให้ฝากใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าฝากในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ทั้งนี้ กรณีเลือกรับใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าบัญชี 600 ในชื่อนี้ กรุณากรอก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” และกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA Status)” เพื่อนำส่งให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ด้วย ในกรณีไม่จัดทำเอกสารตามที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด จะดำเนินการออกเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิแทนซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรได้ทันวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ

**ขอรับใบสำคัญแสดงสิทธิ :** ให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิให้ข้าพเจ้าตามชื่อที่อยู่ตามฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรได้ทันวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ

\*ผู้จองซื้อสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอออกใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ภายหลังใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้มีการฝากใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์แล้ว โดยผู้จองซื้อจะเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด\* ผู้จอง

ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบเต็มตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จองซื้อหรือไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ โดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 10 วันทำการนับถัดจากวันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้าและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2566

- ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธินี้ หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้กรอรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้อที่ถูกต้องเรียบร้อยพร้อมชำระค่าจองซื้อ หรือหากเช็คที่สั่งจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บภายในวันทำการถัดไป นับแต่วันที่ชำระเงินหรือส่งมอบ ให้ถือว่าข้าพเจ้าละสิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในสารสนเทศการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (HYDRO – W2) และยินยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในสารสนเทศดังกล่าว และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังอีกด้วย
- ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (HYDRO – W2) และยินยอมผูกพันตามหนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลังอีกด้วย

การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยงและก่อนตัดสินใจจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือสารสนเทศอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

\_\_\_\_\_

ผู้จอง

**หลักฐานการรับฝากการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย)**

วันที่จองซื้อ  18 มกราคม 2567  19 มกราคม 2567  22 มกราคม 2567  23 มกราคม 2567  24 มกราคม 2567

เลขที่ใบจอง \_\_\_\_\_ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) \_\_\_\_\_

เพื่อจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ จำนวน \_\_\_\_\_ หน่วย ในราคาหน่วยละ 0.01 บาท รวมเป็นเงิน \_\_\_\_\_ บาท

โดยชำระผ่านระบบ Bill Payment เป็น

เงินโอน  เช็ค  แคชเชียร์เช็ค  ดราฟท์ เลขที่เช็ค \_\_\_\_\_

ลงวันที่ \_\_\_\_\_ ธนาคาร \_\_\_\_\_ สาขา \_\_\_\_\_

โดยหากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ผู้จองซื้อให้ดำเนินการ :

ฝากใบสำคัญแสดงสิทธิในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และดำเนินการให้บริษัท \_\_\_\_\_ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ \_\_\_\_\_ นำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า เลขที่บัญชี \_\_\_\_\_ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับริษัทนั้น

ฝากใบสำคัญแสดงสิทธิในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” โดยเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า

ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในนามผู้จองซื้อภายใน 15 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบเต็มตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จองซื้อหรือไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ โดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 10 วันทำการนับถัดจากวันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้าและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บจากธนาคาร

เจ้าหน้าที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ผู้รับมอบอำนาจ \_\_\_\_\_

**หมายเหตุ** หากผู้จองซื้อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรงและจัดส่งให้ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-009-9000

**BROKER**

ผู้ฝาก เลขที่	ชื่อบริษัท	ผู้ฝาก เลขที่	ชื่อบริษัท
002	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	034	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
003	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	038	บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
004	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	048	บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)
005	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	050	บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
006	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรติพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	051	บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
007	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	052	บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มไอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
008	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	053	บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด
010	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด	200	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
011	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	211	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
013	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	213	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
014	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	221	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์กเนอร์ จำกัด (มหาชน)
015	บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)	224	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
016	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	225	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
019	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	229	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
022	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	230	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
023	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	242	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
026	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	244	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด
027	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	247	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
029	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	248	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
030	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	924	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
032	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		

**SUB-BROKER**

258	บริษัท หลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด		
-----	-------------------------------------	--	--

**CUSTODIAN**

236	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	329	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
245	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	330	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด (เพื่อตราสารหนี้)
301	ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICE)	334	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (คัสโตเดียน)
302	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	336	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
303	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) – ผู้รับฝากทรัพย์สิน	337	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
304	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	339	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
305	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	340	ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้ำตราสารหนี้)
308	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	343	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
312	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	350	บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด
316	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	351	บริษัทหลักทรัพย์ เวลธ์ เมจิก จำกัด
320	ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอเชีย สาขากรุงเทพฯ – เพื่อรับฝากทรัพย์สิน	412	บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)
328	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	425	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)